



ประกาศเทศบาลตำบลแร่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแร่

ตามที่เทศบาลตำบลแร่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแร่ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแร่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแร่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลแร่ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

เทศบาลตำบลแร่ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามที่เทศบาลกำหนด เทศบาลตำบลแร่ อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

๑. มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันกับที่ประกาศในครั้งนี้
๒. ผู้นั้นได้ขอสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๔. พันกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
๕. เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลแร่
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแร่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแร่ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ลำดับที่ ผ่านการเลือกสรร	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นางสาววิภาพรรณ กาญจนบุตร	
๒	๑๐๐๒	นางสาวชลธิชา ลีทอง	

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คณงาน

ลำดับที่ ผ่านการเลือกสรร	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๐๑	นางชวนชม ผลุนกระโทก	